

คู่มือออนไลน์

(12 สิงหาคม 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

การเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นวิบากกรรม ที่มาเยือนแต่ละคน ในเวลาที่แตกต่างกัน

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สักคำนี้เป็นคิวของคุณวิฑูร เกิดวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2503 เวลา 02.20 น. กทม เพศชาย

ดวงชะตาของคุณวิฑูร เป็นดวงชะตาแบบ “ตุ๊กตาล้มลุก” กล่าวคือ เมื่อยามที่กำลังรุ่งเรือง ก็มักจะ มีอุปสรรคมาขัดขวาง ทำให้ร่วงลงมา เมื่อยามตกต่ำ ก็เหมือนจะมีใครมาช่วยจุดดึงไม่ให้ย่ำแย่ไปจนถึงที่สุด

หรือพูดในอีกมุมหนึ่งก็คือ คุณจะมีโชคหลังจากสูญเสีย และ จะสูญเสียหลังจากมีโชค

ดังนั้น ขั้นตอนของดวงชะตานั้นจะต้องเตือนตัวเองเสมอไม่ให้หลงระเหิงในยามรุ่งเรือง และ ไม่ ท้อถอยในยามตกต่ำ

คุณวิฑูรเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย กล้าใช้เงิน แม้บางครั้งจะเป็นแบบเสี้ยวๆก็ตาม จึงอาจจะทำให้เกิด ความเสียหายกับทรัพย์สินอย่างไม่คาดคิดได้ โชคดีที่คุณก็มีรายรับมากเพียงพอ แต่ก็ก็มีรายจ่ายมากเช่นกัน

คำถามแรก เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมดินเผา และ ถูก RETIRE เมื่อเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2551 เริ่มสวดมนต์ นั่งสมาธิทุกวันมาได้ประมาณ 5 ปี ช่วงตกงานใหม่ๆ ก็ศึกษาเรื่องการแพทย์แผนไทย และ วิปัสสนาตามแนวทางหลวงปู่ธรรมาธิปติ และ หลวงพ่อวิริยังค์ อยากถามว่า ชีวิตในช่วงต่อไปนี้จะดีขึ้นหรือตกต่ำกว่านี้หรือไม่

เมื่อย้อนกลับไปตรวจดวงชะตาในตอนที่คุณถูกเลิกจ้างนั้น ก็พบว่า มันเป็นไปตามดวงชะตาที่ ทำงานตามแผนภูมิของดวงชะตาเดิมทั้งสิ้น

ผมเข้าใจว่า การบอกเลิกจ้างครั้งนี้ มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว อาจจะมีปัญหาจากเรื่องของการสื่อสารที่ ไม่เข้าใจกัน หรือ การพูดจาที่ไม่ถูกหู หรือ ขัดใจต่อผู้ใหญ่

ตอนนี้ วิบากกรรมของคุณก็ยังไม่ผ่านพ้นไปซะทีเดียว แต่จะเป็นวิบากกรรมในเรื่องของสุขภาพ และ การใช้จ่ายที่หมดเปลืองแบบควบคุมไม่ได้

ช่วงแรกจะเบาบางบ้างเล็กน้อยหลังจากกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 นี้ไปแล้วช่วงหนึ่ง หลังจากนั้นก็ควรระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจจะมากสักนิดในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และ ยังต้องระวังเรื่องสุขภาพของภรรยาของคุณด้วย

คำถามที่สอง ควรทำงานประเภทใดต่อไป

พิจารณาจากดาวเด่นในดวงชะตา ผมคิดว่าคุณน่าจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เอกสาร หนังสือ การติดต่อสื่อสาร เช่น งานเป็น ครู หนวยความ เจ้าหน้าที่เอกสาร งานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แต่ในดวงชะตาของคุณก็ยังชี้ว่า คุณยังสามารถทำงานทางด้านที่เกี่ยวกับวิศวกร งานก่อสร้าง ผู้รับเหมา งานที่ทำเป็นจ๊อบๆ จบเป็นงานๆ หรืองานที่ไม่นั่งประจำที่

แต่เมื่อสรุปรวมแล้ว คุณน่าจะทำงานเป็นครู หรือ หนวยความ จะดีกว่า เพราะตรงกับนิสัยคุณที่ไม่ชอบงานนั่งประจำอยู่กับที่

ก็ลองพิจารณาดูเอาเองนะครับว่า คุณมีใจรักงานแบบไหนมากกว่ากัน

คำถามสุดท้าย ช่วงนี้ต้องไปไปมาพบแพทย์บ่อย จะมีปัญหาสุขภาพหนักๆหรือไม่อย่างไร

นับตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2558 หรือ เมื่อต้นปีที่แล้วเป็นต้นมา คุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เจ็บออกๆ แอดๆ ที่เคยดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขก็เริ่มติดขัด ต้องไปพบแพทย์บ่อยๆ

ลักษณะนี้ เขาเรียกว่า วิชากรรมตามมารังควาญ ทำให้คุณต้องเจ็บไข้ได้ป่วย

แต่ที่ต้องระวังก็คือ ตั้งแต่กลางปีพ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ให้ระวังสุขภาพเอาไว้หน่อย หมั่นยืดเส้นยืดสาย ออกกำลังกายตามแบบฉบับของผู้สูงวัย และ หมั่นไปตรวจสุขภาพเป็นประจำ

โรคประจำตัวของคุณก็คือ กล้ามเนื้อ เ็น กระดูก ประมาณตั้งแต่กระดูกสันหลังลงไปจนกระทั่งถึงหัวเข่า นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดดำ ความดันโลหิต และ ปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศ เช่น โรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก และ ริคคีดวง

โรคเหล่านี้ มักจะมาพร้อมกับอายุที่มากขึ้น หมั่นดูแลปฏิบัติตัวตามหลักธรรมชาติ ทานอาหารที่ช่วยในเรื่องการขับถ่าย ก็น่าจะยืดเวลาการเจ็บป่วยออกไปได้บ้าง

ผมขอแนะนำลิงค์ที่เชื่อมกับคลิปที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายมาฝากนะครับ เพื่อว่าจะเป็นประโยชน์ เขามีคลิปที่แสดงวิธีการออกกำลังกายที่ดีหลายคลิป ลองศึกษาดูนะครับ

<https://www.facebook.com/1402395606704386/videos/1767810170162926/>

ขอให้คุณโชคดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณวิฑูร ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นคิวของคุณ วัฒนศรี ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

